

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๘๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

## ข่าวเด่นในฉบับ

- มรพส.จัดพิธีทำบุญเปิดศูนย์วัฒนธรรมฯ
- สกอ.ทบทวนแนวปฏิบัติการขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
- ขอเชิญทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดวิปัสสนากรรมฐาน
- บทบรรณาธิการ ข่าวสารศรีพิบูลฯ

มรพส.จัดกิจกรรม “ทำบุญเปิดศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  
วังจันทน์ ริเวอร์วิว” วันนี้ (๕ ต.ค.) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน  
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ขอเชิญทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จะจัดกิจกรรม “ทำบุญเปิดศูนย์วัฒนธรรม  
ภาคเหนือตอนล่างและวังจันทน์  
ริเวอร์วิว” เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการ  
ทดลองระบบปฏิบัติการ (Pre Opening)  
เตรียมความพร้อม เปิดให้บริการห้องพัก  
ของวังจันทน์ริเวอร์วิว ในวันที่ (๕ ต.ค.)  
ตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐น. - ๑๒.๐๐น.

ณ ห้องประชุมโรงละครเล็ก(convention) ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม  
กิจกรรม และแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม

กำหนดการ พิธีทำบุญเปิดศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  
วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

เวลา ๐๙.๓๐น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมกันบริเวณพิธี

เวลา ๑๐.๐๐น. ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

ประธาน (ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์) จดฐูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๑.๐๐น. ช่วงเวลาที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

ประธาน (ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์) ผู้บริหาร และคณะแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมสถานที่ ห้องพัก

เวลา ๑๑.๓๐น. ประธาน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสงฆ์ต่อ

เวลา ๑๒.๐๐น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารวังจันทน์ ริเวอร์วิว (บุฟเฟ่ต์)

-เสร็จกิจกรรม

\*\*\*\*\*

# สกอ. ขอบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภาฯ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี

**เลขาธิการ** คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำหนังสือแจ้งถึงอธิการบดีมรพส. และเวียนแจ้งทั่วประเทศ ที่ ศธ. ๐๕๐๙.๖ / ว.๑๑๒๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ขอบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งสำคัญ ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ๙ รายการ ของ มรภ.พิบูลสงคราม **ขาดหลักฐานการลงคะแนนเสียงคัดเลือกราย เพราะบัตรเลือกตั้งรอบ ๔ รอบสุดท้าย สูญหาย** นายกสภาตั้งกรรมการ**ตรวจสอบข้อเท็จจริง**แล้ว มหาวิทยาลัยต้องตั้งกรรมการ**สอบข้อเท็จจริง**อีก ๑ คณะ เร่งดำเนินการ

ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเปิดเผยว่า **นายอภิชาติ จิระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา** ทำหนังสือแจ้งทุกมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงอธิการบดี มรพส. ด้วย เรื่อง**ขอบทวนแนวปฏิบัติ** เกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภาฯ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และ**อธิการบดี** ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สรุปโดยรวมคือ นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ไม่ควรเสนอแต่งตั้งเกิน ๕ แห่ง ส่วนนายกสภาฯ ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน ๒ แห่ง และไม่ควรถูกเสนอเรื่องแต่งตั้งก่อนวันครบกำหนดตามวาระไม่เกิน ๒ เดือน เป็นต้น ส่วน**เอกสารประกอบการพิจารณา**นั้น ให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งเรียงตามลำดับตามรายการ ๙ รายการ ซึ่งความในข้อ ๔.๘ ของเอกสารของ สกอ. ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ ข้อ ปรากฏความดังนี้

“๔.๘ สำเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีมติชัดเจนให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง**อธิการบดี** นายกสภาฯ มหาวิทยาลัย และ**กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ** (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) ระเบียบวาระการประชุม และหลักฐานรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม **หลักฐานการลงคะแนนเสียงคัดเลือกราย** ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง**นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี** ทั้งนี้ หากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระนั้นๆ ขอให้บันทึกในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย”

สำหรับ มรพส. ได้เสนอเอกสารไปแล้วในครั้งแรก ทางสกอ. ได้ขอเอกสารเพิ่มเติมมาในครั้งที่ ๒ โดยขอสำเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่วนหลักฐานการลงคะแนนเสียงคัดเลือกรายได้ส่งไป เนื่องจากบัตรเลือกตั้ง**รอบที่ ๔ สุดท้าย** ได้**สูญหายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะเป็นเรื่องคดีอาญาและวินัยด้วย** ทั้งนี้สภาฯ ได้ทราบเรื่อง และ**นายกสภาฯ** ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ**ตรวจสอบข้อเท็จจริง** เพื่อเร่งรัดดำเนินการรายงานต่อสภาฯ นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการ**สอบข้อเท็จจริง**อีกทางหนึ่งด้วย

▶▶ **ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา** ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ดังต่อไปนี้

- วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕      ห้อง ม.๘๐๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕      ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักวิทยบริการ

▶▶ **ขอเชิญชมละครเวทีในเทศกาล “ช่อน” เปิดฉาก ๑๒ ตุลาคมนี้** สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จะแสดงละครเวทีในเทศกาลเรื่อง “ช่อน” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุมนนทรี มรพส. ส่วนวงจันทร์ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชมการแสดง ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ละครเวที โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ หรือ ๐๘-๒๗๖๗-๘๖๔๒





คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ที่ ๑/๒๕๕๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้วย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๕(๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี รศ.ศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอาจสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดข้อกฎหมาย และได้เข้านำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยมีประเด็นข้อเท็จจริงที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อสภามหาวิทยาลัย แยกเป็น ๒ ประเด็นดังนี้

๑. มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางรายประพฤติตนไม่เหมาะสม วางตนไม่เป็นกลางโดยการช่วยผู้เข้ารับ การสรรหาอธิการบดีที่ตนเองสนับสนุนในการหาเสียงอย่างเปิดเผย และเข้าร่วมการประชุมในการเลือกอธิการบดี อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๗

๒. บัตรลงคะแนนเลือกอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัยในการลงคะแนนรอบที่ ๔ ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้สูญหายไป

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นความจริง อาจทำให้สภามหาวิทยาลัยเกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมีมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๕(๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ	ไปไม้	ประธานกรรมการ
๒. นายโสภาส	เชียววิชัย	กรรมการ
๓. ดร.อธิปัตย์	คลังสุนทร	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์	อยุมี	เลขานุการ
๕. นายสุรินทร์	วิจิตรพงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นายมนต์นิรันดร์	ประสิทธิ์ผล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วสรุปรายงานเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

พลเอก

(ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

# สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการอย่างดี



เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ได้จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคุณแม่สิริ กรินชัย ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมเวียงแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมบัติ พรหมเสนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการจะมีตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ (๗คืน๘วัน) โดยการจัดโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการครองตน ครองคนและครองงาน



เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายนที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ได้เชิญ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้นักศึกษา ได้รับความรู้เพื่อเป็นมาตรฐานวิชาชีพเนติบัณฑิตยสภา และสภานายความรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอย่างมาก

## บทบรรณาธิการ..



### สวัสดิ์ท่านผู้อ่านที่เคารพ..

ชีวิตต้องก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น คือสองสิ่งที่เราทุกคนต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความภาคภูมิใจต่อตนเองและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย อันเป็นที่รักยิ่งของเรา...**ข่าวสารศรีพิบูลฯ** ฉบับนี้เดินทางมาถึงฉบับปิดท้ายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ยังคงมีกิจกรรมที่สำคัญที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือร่วมใจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ASIAN University GO Tournament 2012 และการแข่งขันกีฬามากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (U-GO XVII) ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เป็นสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และนักกีฬาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เราจะมาร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้สมบูรณ์พร้อมที่สุด ทีมงานข่าวสารศรีพิบูลฯ ก็จะทำหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน และยังคงเดินหน้านำเสนอทุกกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด แล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ สวัสดิ์ค่ะ

**ภาพประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

156 หมู่ 5 ต.พลาตชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.0-5526-7000 / แฟกซ์ 0-5526-100  
http://www.psu.ac.th e-mail: kai.viyadu@hotmail.com, nida1509@hotmail.com